



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๗๘
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพมุ่งเน้นโรคไม่ติดต่อ (NCDS) ตามแผนแม่บทประเด็นย่อยที่ ๑๓.๒ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับหน่วยงานผ่านเครือข่ายพี่เลี้ยงและแกนนำสุขภาพตำบลในรูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพัญญัติแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชนในชุมชน พื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕,๑๐๐ ตำบล ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๑) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกการทำงานในพื้นที่ และ ๒) สื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และเครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ภอ.ฉฉ.
สัช

๒๐๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๑๓๑
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๗๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๘.๔/ว ๗๗๒

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่า ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพมุ่งเน้นโรคไม่ติดต่อ (NCDS) ตามแผนแม่บทประเด็นย่อยที่ ๑๓.๒ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับหน่วยงานผ่านเครือข่ายพี่เลี้ยงและแกนนำสุขภาพตำบลในรูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชนในชุมชน พื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕,๑๐๐ ตำบล ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ในการนี้ ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๑) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกการทำงานในพื้นที่ และ ๒) สื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และเครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/Am8lP> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ศรีกรมดี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๕ / ๐๘๑ ๑๔๗ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวสุพรรณนิภา เขื่อนไย

๐๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ ๐๐๙๙๓
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ที่ สธ ๐๗๐๘.๔/ว ๗/๗๓๖

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
เลขรับ ๓๓๘๐
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบความร่วมมือการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพ จะขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ มุ่งเน้นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ตามแผนแม่บทประเด็นย่อยที่ ๑๓.๒ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับหน่วยงาน ผ่านเครือข่ายพี่เลี้ยงและแกนนำสุขภาพตำบลในรูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพัญญัติแห่งชาติ โดยความร่วมมือของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชนในชุมชน พื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕,๑๐๐ ตำบล ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือจาก ท่าน ในการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ ได้แก่ (๑) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกการทำงานในพื้นที่ และ (๒) สื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และเครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



กรอบความร่วมมือ
การพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพฯ

(นายอานันท์ ประดิษฐ์สุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๐๘

กรอบความร่วมมือการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน จำนวน ๕,๑๐๐ ตำบล	
มาตรการ	การสนับสนุนกลไกการดำเนินงาน	การขับเคลื่อนการพัฒนาประชาชนและชุมชน
กลไก/ เครื่องมือ	คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ	แผนพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>๑. บูรณาการความร่วมมือ สถาบันชุมชนเชิงนโยบาย</p> <p>๒. พัฒนาองค์ความรู้คู่มือ แนวทาง เครื่องมือ/สื่อสุขภาพ หลักสูตรฯ</p> <p>๓. พัฒนาศรีอภัยการเรียนรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพที่ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน</p> <p>๔. พัฒนาศรีอภัยเจ้าหน้าที่ และแกนนำจัดการสุขภาพ</p> <p>๕. ฝึกอบรมและเตรียมวิทยุปฏิบัติการสุขภาพ</p> <p>๖. สื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p>	<p>สื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางของแต่ละหน่วยงาน :</p> <p>๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>: อสม. / ยูว อสม./ เครือข่ายสถานีบริการสุขภาพ</p> <p>๒. กรมการปกครอง</p> <p>: วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว</p> <p>๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>: เครือข่ายสื่อมวลชน</p> <p>๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>: ครู/แกนนำนักเรียน/เสียงตามสาย</p>
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<p>กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๑. บูรณาการความร่วมมือ สถาบันชุมชนเชิงนโยบาย</p> <p>๒. ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหน่วยงานในสังกัด</p> <p>๓. สนับสนุนการพัฒนาสื่อภาพเจ้าหน้าที่/แกนนำ/ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. นำข้อมูลนำร่องและเตรียมวิทยุปฏิบัติการสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่</p>	<p>สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกและหน่วยงาน :</p> <p>๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>: สสจ./สอ./อสม. / ยูว อสม./ สบส.๑-๑๒</p> <p>๒. กรมการปกครอง</p> <p>: นายอำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน</p> <p>๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>: อบต./เทศบาล/อบจ./รพ.สต./ร.ร.</p> <p>๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา</p>
	<p>กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๑. บูรณาการความร่วมมือ สถาบันชุมชนเชิงนโยบาย</p> <p>๒. ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหน่วยงานในสังกัด</p> <p>๓. สนับสนุนการพัฒนาสื่อภาพเจ้าหน้าที่/แกนนำ/ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. นำข้อมูลนำร่องและเตรียมวิทยุปฏิบัติการสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการ</p> <p>๒. ชุมชนจัดการด้านสุขภาพ/คุณภาพชีวิต (ตำบลจัดการสุขภาพ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)</p> <p>๓. แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน</p> <p>๔. ระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ</p>